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สำเนา 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
เมื่อวันอังคาร  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปล่อง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
ลำดับที่    ชื่อ  –  สกูล        ตำแหน่ง 
1.                  นายพีระพันธ์      จันทร์แจ่มภพ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายธาดา   ชาติประสพ   ประธานสภาเทศบาล 
3.  นายบุญมั่น         บุญรอดดวง   สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นางต๋อย        เตียงนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสัมฤทธิ์         จำเนียรกลู   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายทิวากร         พรมเมล์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นางสมพิศ          จังอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายประทีป        ม่านทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นางประนาด       สวัสดี      สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายสนทยา        เภสัชชะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายอาทิตย์        คงสืบชาติ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายอภิวัฒน์   ด้วงมาลา            สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายสุระปรีชา      รัตนรุ่งโรจน์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1  นายถนอม    แก้วแจ่มจันทร์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายละไม  พวงมาลี   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายชูชีพ  ตุ่นวงษา   รองนายกเทศมนตรี 
4.  นางสาวสุกันญา  ฉิมโพธิ์กลาง  เลขานุการยากเทศมนตรี 
5.  นายแล   บุญรอดดวง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
9.  นางสาวสายใจ    ชำนิพันธ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11.  นางเบญจมาศ  คงสืบชาติ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12.  นางสาวสนทยา  คงสืบชาติ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
13.  นางสาวอารีรัตน์  เข็มบุบผา  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
14.  นายสุวัฒน์  ประทุมเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก. 
17.  นายสุประพัฒน์  มีแย้มภักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 
18.  นางสาวพรทิพย์  ชำนิพันธ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่องครบองค์ประชุมแล้ว 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) เรียนเชิญนายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนอง
    ปล่อง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ   1.ประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง                 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง                    
    มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง สมัยสามัญ สมัยแรก                   
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2                    
    ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2566 มีกำหนดไม่เกิน  
    30 วัน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
    พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียก
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี               
    พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  
    จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม           
    พ.ศ.2566 (นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ประธานสภาเทศบาลตำบล           
    หนองปล่อง 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ใน 
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 
    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองปล่องได้เรียก
    ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –   
             2 มีนาคม 2566 โดยทำการประชุม สมัยที่  1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566                       
    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดทำสำเนา
    บันทึกรายงานการประชุม ผ่านการ ตรวจสอบ ของคณ ะกรรมการฯแล้ ว             
    จำนวน  13 หน้า ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นการ
    ล่วงหน้าแล้ว 
     ขอให้ประธานสภา ได้นำเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข และ            
     ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว                       
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี - 
     เลขานุการสภาเทศบาลนับองค์ประชุม สมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
    12 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าไม่มีผมขอมติสภาต่อสภาแห่ งนี้ ว่ า  สมาชิกท่ านใดเห็นควรรับรอง                         
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) รายงานการประชุมดังกล่าว กรุณายกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม   รับรอง  11 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง(เป็นเอกฉันท์) 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พักการประชุม 10 นาที  
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) (พัก 10 นาที) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เข้าประชุมเวลา๑0.๓๐น.ปลัดเทศบาลตำบลหนองปล่อง ปฏิบัติ           
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
    เทศบาล หนองปล่องทกุท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
  3.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติตามระเบียบต่อไปครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) ท่าน ข้าพเจ้า นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 

ขอเสนอญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้    

                       หลกัการ                   

                       เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ในการใช้จ่ายเงิน
    สะสมของเทศบาลตำบล หนองปล่อง จำนวน 312,700 บาท เพ่ือเป็น
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
                       1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำประเทียน้อยด้านทิศเหนือ 
    หมู่ที่ 1  บ้านหนองปล่อง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลง
    หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 
    เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า1,600.00 ตารางเมตร งบประมาณ 127,800 
    บาท โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
    1/2566 
                       2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำประเทียน้อยด้านทิศใต้หมู่ที่ 
     2 บ้านหนองหัวลาว ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงหิน
     คลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่ง ขนาดกว้าง 4.00  เม ต ร  ย าว  3 5 0 .0 0 
     เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร งบประมาณ 111,800 
     บาท โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
     1/2566 
                        3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง 
     ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด
     เกลี่ยตกแต่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 229.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
     กว่า 916.00 ตารางเมตร งบประมาณ 73,100 บาท  โครงการตาม      
     แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 
                        เหตุผล 

              ด้วยเทศบาลตำบลหนองปล่อง ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนใน
     เขตเทศบาลตำบลหนองปล่องว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจร 
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   ไปมาบนถนน เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความยากลำบาก
   ในการสัญจรไปมาและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ และขอให้ เทศบาลตำบลหนอง
   ปล่องช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งเทศบาลตำบลหนองปล่อง
   ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เทศบาล
   ตำบลหนองปล่องไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
   สะสมของเทศบาล เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยดำเนินการ
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
   เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเทศบาลตำบลหนองปล่องได้ กั น เงิ น
   สะสมไว้ตามระเบียบฯแล้ว และมีเงินสะสมเพียงพอสำหรับ จัดทำโครงการ
   ดังกล่าว  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เพ่ือความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญท่านปลัดเทศบาลทำหน้าที่                   
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่องได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและ
    ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลทำหน้าที่
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขออนุญาตเรียนชี้แจงญัตติขออนุมัติ
    ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ    312,700 บาท  
    ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
    ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

     (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ 
    กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการ
    ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี ้ 
     ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
    ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้นำเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
    สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
     (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน  
    ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่ 
    กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 



~ 5 ~ 
 

 
 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง
    ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
    ยาว 
     เพ่ือความเข้าใจในรายละเอียดสถานะ การคลังขอให้ผู้อำนวยการกอง
    คลังได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯรับทราบครับ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
(นางเบญจมาศ คงสืบชาติ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566  
    เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 
    2565     11,312,288.54     บาท 
    หัก สำรองตามระเบียบ   7,469,547.00       บาท 
    คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 3,842,741.54       บาท 
    หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1                     
     ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 1,195,000.00      บาท 
    บวก  รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม  
         15,918.00             บาท 
    คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้  
    ณ วันที่ 30 เมษายน 2566  2,663,659.54        บาท 
     และขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคราวสภาเทศบาลได้อนุมัติให้
    จ่ายเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อคราว
    ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติให้เงินสะสม 
    จำนวน 9 โครงการ กองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 7 โครงการ 
    โดยโครงการรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ผู้รับจ้างได้ทำสัญญาแล้วเหลือเพียงวาง            
    เงินประกัน และเรื่องเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเหล็ง และเงิน
    อุดหนุนหมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 ได้ดำเนินการทำสัญญาเรียบรอ้ยแล้วค่ะ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญ สท.ประนาด  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับ 
(นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ) 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นางประนาด  สวัสดี)  ท่าน ดิฉันนางประนาด  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การใช้จ่ายเงิน
    สะสมดิฉันเห็นด้วยกับญัตติที่คณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณา
    อนุมัติค่ะ เนื่ องจากเป็น โครงการที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบล                 
    หนองปล่อง เนื่องจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนทั้งเรื่องถนนที่ชำรุด
    และเรื่องน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางค่ะ และขอฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
    ดำเนินการตามระเบียบค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   จากที่เราได้รับฟังระเบียบข้อบังคับต่างๆ จากท่านปลัดเทศบาลไปแล้ว
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ก่อนที่จะมี
    การเห็นชอบตามญัตติ ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายที่ชี้ให้เห็นว่ามี
    ความสำคัญ หรือสอบถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะมีการเห็นชอบและรับรองมติใน  
    ครั้งนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมครับ  
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ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม - 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ได้สอบถามที่ประชุมแล้วไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึงถามมติที่ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)     ประชุม เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 3 โครงการ 
    งบประมาณ 312,700 บาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบ 
    ต่อสภา ใครเห็นด้วยกับญัตติที่นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเสนอเข้ามา 
    กรุณายกมือครับ 
     เลขานุการสภาเทศบาลนับองค์ประชุม สมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
    12 ท่าน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (เป็นเอกฉันท์)  
     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 3 โครงการ 
    งบประมาณ 312,700 บาท ครับ 
    3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติตามระเบียบต่อไปครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) ท่าน ข้าพเจ้า นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
    ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
    ลงทุน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้   

                       หลักการ                   
                        เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ในการแก้ไข
     เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ดังนี้ 
                       ข้อความเดิม 
                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
     และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางประมวล แสวงนาม ถึงบ้านนายวิเชียร ไชยคีรี 
     หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือจ่ายเป็น
     ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางประมวล 
     แสวงนาม ถึงบ้านนายวิเชียร ไชยคีรี หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลหนองปล่อง 
     อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร                   
     หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร 
     ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 35.28 
     ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อระบาย คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
     จำนวน 1 แห่ง รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด โครงการ
     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 46 ลำดับ 10  
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                       ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
     และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางประมวล แสวงนาม ถึงบ้านนายวิเชียร ไชยคีรี 
     หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือจ่ายเป็น
     ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางประมวล 
     แสวงนาม ถึงบ้านนายวิเชียร ไชยคีรี หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง ตำบลหนองปล่อง 
     อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา  
     0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ไหล่
     ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.38 ลูกบาศก์ 
     เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 
     1 แห่ง รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด โครงการตาม
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 46 ลำดับ 10  

                             เหตุผล 
              เทศบาลตำบลหนองปล่อง มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

     ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน
     เนื่องจากพิมพ์ตัวเลขผิด โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
     29 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้
     ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
     อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอต่อที่
     ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ   เพ่ือความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลทำหน้าที่
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง ขออนุญาตเรียนชี้แจงญัตติขออนุมัติ
     แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เนื่องจากมีการ
     พิมพ์เอกสารผิดเดิม 35.28 ลบ.ม. ขออนุญาตสภาแก้ไขเป็น 4.38 ลบ.ม. 
     ครับ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข  
     เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ ลักษณะปริมาณ 
     คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
     ท้องถิ่น ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม - 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ได้สอบถามที่ประชุมแล้วไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึงถามมติที่ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)     ประชุม เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
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    งบลงทุน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภา ใครเห็นด้วยกับ
    ญัตติที่นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเสนอเข้ามา กรุณายกมือครับ 
     เลขานุการสภาเทศบาลนับองค์ประชุม สมาชิกสภาครบองค์ประชุม 
    12 ท่าน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง (เป็นเอกฉันท์)  
     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่ายในงบลงทุน 
     3.3.ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
    น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติตามระเบียบต่อไปครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ 
นายกเทศมนตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) ท่าน ข้าพเจ้า นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
    ขอเสนอญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
    อาคาร พ.ศ.2566 
    หลักการ 
      ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร                      
    พ.ศ. 2566                         
    เหตุผล 

     เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือบำบัดน้ำเสีย
    ในอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนอง
    ปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์
    ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
    การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
    เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 และบังคับใช้ใน
    เขตเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
     โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่อง 
    การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2562) 
    ประกอบกับ มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    เทศบาลตำบลหนองปล่องโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนอง
    ปล่อง และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้ 
     ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปล่อง 
    เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ” 
     ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
    ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง แล้ว เป็นต้นไป 
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     ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปล่องหรือข้อบังคับ 
    กฎระเบียบและคำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบลหนองปล่อง ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
    เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
    “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่ง
    ปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
    “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่ง
    ผ่านการใช้แล้ว 
    “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาด
    น้ำ หรือการกระทำอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 
    “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง           
    คูคลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่
    เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ
    แหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง 
    ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
    แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเก่ียวกับการกำจัด
    น้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 
    ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตาม
    มาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด   
     ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการ
    ติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย 
    และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้
    บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
    ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมัน
    ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้
    การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
    ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
    ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
    การปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
    ข้อ ๑0 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม
    ความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร 
    หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท 
    ข้อ ๑1 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่องรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และ
    ให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เพ่ือความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสรกฤช  ทองอารยกุล) ท่าน กระผมนายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล
    หนองปล่อง ตามญัตติที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
    บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ฉบับนี้ มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
    สภา เทศบาลตำบลหนองปล่อง ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ 
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    และเหตุผล ในการเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและ
    ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร รวมถึงการช่วยลด ปริมาณน้ำเสียและการ
    ปรับปรุง คุณภาพน้ำ ให้ดียิ่งขึ้น ในสภาะปัจจุบัน ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
    สภาพแวดล้อมสุขอนามัยของประชาชนและการรักษาสภาพแวดล้อม นั้น ด้วย
    พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  
    มาตรา 70 ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 
    มาตรา 20 และมาตรา 44 กำหนดให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
    มลพิษ มีหน้าที่ต้อง ก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบ
    กำจัด ของเสียภายในอาคาร โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการ
    กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
    ครับ และขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมคือบ่อดัก ไข มั น นี้  เป็ น บ่ อ ดิ น  เฉ พ า ะ 
    ครัวเรือนครับ แต่ละบ้านจะมี 1 บ่อ ต้องติดทุกบ้าน ครับ เป็นบ่อดักคือเป็นบ่อ
    บ้านใครบ้านมันครับ อาจจะเป็นบ่อสำเร็จรูปอย่างเราล้างจาน เราก็มีบ่อ
    สำเร็จรูป น้ำลงไปก็ดักไขมันเสร็จ ประการแรกเราต้องดำเนินการสร้างที่
    เทศบาลและโรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์เพ่ือเป็นตัวอย่างของ
    ประชาชนทั้ง 10 หมู่ก่อนครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบเพิ่มเติมครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 45 
    ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ  
    พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย
    กว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
    สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจรณาวาระที่สอง
    นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
    ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  
นายกเทศมนตรี    เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกระผม 
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง ขอเสนอให้สภา
    เทศบาลตำบลหนองปล่องตามญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
    บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 (นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ทีประชุม   - ไม่มี –  
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ การ
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ให้พิจารณาสามวาระรวด
    เดียวหรือไม่ หากเห็นด้วยกรุณายกมือครับ  
มติที่ประชุม   เห็นด้วย   11   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ 1 รับหลักการ ตามที่ท่านผู้บริหาร 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เทศบาลได้เสนอหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมัน
    บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้ที่ประชุมสภา
    เทศบาลได้พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือ
    สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี –  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อไม่มี สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล
    หนองปล่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  
    กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นด้วย   11   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  
    ตามท่ีผู้บริหารเสนอมาครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปการพิจารณา วาระที่ 2 แปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เทศบาลชี้แจงครับ  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะ 
(นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์) ผู้บริหาร กระผมนายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์  ในวาระที่ 2 ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 45 วรรคสอง 
    เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณา
    วาระที่ 2 นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
    ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขอเชิญท่าน
    ประธานสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระรวด
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เดียวนั้น ในการพิจารณาวาระที่ 2 จึงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการ
    แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
    ญัตติครับ และผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ร่างเทศบัญญัติหรือไม่ครับ 
ทีประชุม   - ไม่มี –  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ขอมติที่
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ประชุมสภาครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
    หนองปล่อง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  
    ตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นด้วย   11   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
     ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศ
    บัญญัติที่ไม่มีการแก้ไข ผ่านวาระท่ี 2 แปรญัตติ ครับ 
 
 
 



~ 12 ~ 
 

 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  3 ลงมติ ในวาระนี้จะไม่มีการ              
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) อภิปรายนะครับ ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลครับ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีมติ
    เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหนองปล่อง เรื่องการติดตั้งบ่อ
    ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566   ตามที่ผู้บริหารเสนอมากรุณายก
    มือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นด้วย   11   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหนอง
    ปล่อง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566   ตามที่
    ผู้บริหารเสนอมาครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลได้ล่วงเวลามาจนถึง เวลา ๑๒.10 น.
(นายสุระปรีชา  รัตนุ่งโรจน์) แล้วขอให้หยุดพักการประชุม เพ่ือรับประธานอาหารกลางวันก่อนครับ และ
    เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมกันต่อครับ       
ประธานสภาเทศบาล   ขณะนี้เวลา ๑๒.๑0 น. เชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน                     
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) ครับ และ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
    สภาเทศบาลแห่งนี้ อีกครั้งครับ เพ่ือเข้าสู่วาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอ
    ความต้องการ ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต้อง
    แก้ไขต่อไป            
เลขานุการสภาเทศบาล         ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมครับ
(นายสุระปรีชา  รัตนุ่งโรจน์)      
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระอ่ืนๆมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายเรื่องใด                  
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) กรุณายกมือครับ เชิญนางประนาด สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นางประนาด  สวัสดี)  ท่าน ดิฉันนางประนาด  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถามเรื่องการ
    สอบถามเส้นทางบ้านนางละม่อม บริเวณบ้านตำรวจสุชาติ เนื่องจากมีการอ้าง
    ว่าถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหากมีการปิดถนนเส้น
    ทางเข้าออกได้หรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสรกฤช  ทองอารยกุล) ท่าน กระผมนายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล
    หนองปล่อง จากข้อมูลข้างต้นกระผมขออนุญาตตรวจสอบเอกสารหลักฐานอีก
    ครั้งครับ ทั้งนี้ที่ดินมีโฉนดที่เปิดทางให้บุคคลสามารถใช้เส้นทางเข้าออก  
    เป็นเวลามาเป็นเวลา 10 ปี  แม้เป็นที่ที่โฉนดมีเจ้าของ  กรณีจึงย่อมว่า  บุคคล
    ทั่วไปที่ได้ใช้ทางดังกล่าวนั้น มีเจตนาใช้ทางโดยความสงบและโดย 
    เปิดเผย  ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเมื่อทางนั้น  เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ใช้ทาง
    ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี  บุคคลทั่วไปที่ใช้ทางนั้น  ย่อมได้ทางดังกล่าวเป็น
    ทางภารจำยอมโดยอายุความ  ยังเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินที่มีทางดังกล่าว
    อยู่  ต้องยอมรับกรรมบางอย่าง  ซึ่งกระทบต่อทรัพย์สินของตน  หรือต้องงด 
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    เว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น   เพ่ือประโยชน์แก่
    อสังหาริมทรัพย์อ่ืน เพราะฉะนั้น  ทางดังกล่าวจึงเป็นทางภารจำยอมซึ่งได้มา
    โดยอายุความ  ประกอบกับเจ้าของที่ดิน  ไม่ได้ว่ากล่าวทักท้วงในการที่บุคคล
    ทั่วไปใช้ทางดังกล่าวออกสู่ถนนใหญ่  กรณีตามกฎหมายย่อมถือได้ว่า  เจ้าของ
    ที่ดินมีเจตนาอุทิศทางดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะแล้ว  โดยไม่จำเป็นต้องจด
    ทะเบียนยกทางนั้นให้แก่รัฐ  ดังนั้น บุคคลทั่วไปย่อมมีสิทธิใช้ทางดังกล่าวออก
    สู่ถนนใหญ่ได้ตามปกติ  แต่ไม่อาจเป็นการละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน  อันเกิดจาก      
    การที่เราใช้สิทธิที่มีอยู่บนทางภารจำยอมเกินส่วนที่เรามีสิทธิ์นั้น  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายธาดา ชาติประสพ รองประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
รองประธานสภาเทศบาล   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายธาดา  ชาติประสพ)  ท่าน กระผมนายธาดา  ชาติประสพ รองประธานสภาเทศบาล เนื่องจาก
    ประชาชนหมู่ที่ 4 มีการเลี้ยงสุกรหลายครัวเรื่อน ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็น ขอให้
    เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสรกฤช  ทองอารยกุล) ท่าน กระผมนายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล
    หนองปล่อง จากการที่มีประชาชนเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน 
    เทศบาลมี พรบ.สาธารณสุข เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ ขอให้ประชาชนผู้ได้รับ
    ผลกระทบเข้าไปเขียนคำร้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบและ  
    ดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นางสมพิศ  จังอินทร์ สท.เขต 1 ครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นางสมพิศ จังอินทร์)  ท่าน ดิฉันนางสมพิศ  จังอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องการซ่อมแซม
    ถนนหมู่ที่ 5 ยังมีถนนที่ต้องซ่อมแซมอีกสองสาย 1.ถนนสายศาลาบ้านโคก 2.
    สายบ้านนางแต บริเวณบ้านนางสี จำเนียรกูล ขอให้คณะผู้บริหารเข้าไป
    ดำเนินการหางบประมาณแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนด้วยค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายสัมฤทธิ์  จำเนียรกูล  สท.เขต 1 ครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสัมฤทธิ์  จำเนียรกูล)  ท่าน กระผมนายสัมฤทธิ์  จำเนียรกูล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอบถาม
    ถนน อบจ ตาเหล็ง - โคกตะแบก ชำรุดเสียหายตลอดเส้นทาง หากมีการชำรุด
    ตรงบริเวณกว้าง ได้มีการเอาเงินกองทุนหมู่บ้านมาซ่อมแซมเพ่ือให้ประชาชน
    ได้ใช้เส้นทางก่อน โดยเฉพาะบริเวณข้ามคลองรอยต่อระหว่างตำบลหนอง
    ปล่อง - โคกสนวน บริเวณดังกล่าวววควายใช้เส้นทางทำให้ถนนชำรุดมากครับ 
    เทศบาลมีงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือไม่ครับ และขอฝาก  
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    โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้เร่งดำเนินการด้วยครับเนื่องจากว่า
    จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสรกฤช  ทองอารยกุล) ท่าน กระผมนายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล
    หนองปล่อง การขออนุมัติจากสภาใช้งบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่
    ไม่ใด้อยู่ในการดูแลของเทศบาล เช่นถนน อบจ.ถนนทางหลวงชนบท เป็นต้น 
    การดำเนินการคือหน่วยงานต้องส่งเรื่องไปให้ทาง อบจ.ให้ดำเนินการนอกเขต
    เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน เนื่องจากใช้งบประมาณมาก บางครั้งอาจทำ
    โครงการเดียวทั้งปีครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายสนทยา เภสัชชะ  สท.เขต 2 ครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสนทยา  เภสัชชะ)  ท่าน กระผมนายสนทยา  เภสัชชะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจาก 
    ถนน อบจ.มีเส้นทางหลายสายชำรุดขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
    แก้ไขด้วย และควรมีการประบปรุงเรื่องการวัดถนนแต่ละสายมักมีข้อผิดพลาด 
    เกิดขึ้น จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานกันเพ่ือป้องกันการ
    ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ  และขอฝากโครงการอบรมสมาชิก อปพร.
    เทศบาลจะจัดขึ้นในช่วงใดครับเนื่องจาก สมาชิกหมู่ที่  7,8,10 มีสมาชิก               
    อปพร.น้อยมากครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นายสรกฤช  ทองอารยกุล) ท่าน กระผมนายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบล
    หนองปล่อง ขออนุญาตรับผิดในส่วนของข้อผิดพลาดของกองช่างอยู่ในช่วง
    ปรับปรุงแก้ไข กระผมจะพยายามที่จะไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด
    หรือไม่มีเลยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นางต๋อย เตียงนิล  สท.เขต 1 ครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(นางต๋อย  เตียงนิล)  ท่าน ดิฉันนางต๋อย  เตียงนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอบคุณกองช่างที่ไป
    รางวัดหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเทศบาลสามารถนำหิน
    คลุกเบื้องต้นได้หรือไม่ในเรื่องงบประมาณซ่อมแซมได้หรือไม่ค่ะ และขอให้
    จัดหางบประมาณซ่อมแซมถนน 3 สายเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้แก่  
    1. ถนนบ้านนายสมศักดิ์ อุบลเผื่อน 2.ถนนสายบ้าน สท.บุญมั่น บุญรอดดวง 
    3. ถนนบ้านนายแสนคำ สินชัยยา 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายแล บุญรอดดวง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกระผม 
(นายแล บุญรอดดวง)  นายแล  บุญรอดดวง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอนำเรียนเนื่องจากเทศบาลได้
    ดำเนินการก่อสร้างถนนข้างบ้านนายอุ่น ขอให้เทศบาลได้ลงหินคลุกไหล่ทาง 
    โครงการถนน อบจ.ตาเหล็ง - โคกตะแบก เทศบาลต้องแก้ไขปัญหาของ
    ประชาชนก่อนครับ และเรื่องบ่อดักไขมันต้องดำเนินการแล้วเสร็จครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชิญ นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรี ครับ 
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) 
 นายกเทศมนตรี ฯ   เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกระผม 
(นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์) นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง ขอเรียนต่อสภา
    เทศบาลตำบลหนองปล่อง เนื่องจากการดำเนินงานโครงการต่างๆต้องรอ
    ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ และขอแจ้งว่าขณะนี้เงินอุดหนุน 2 สาย เทศบาลได้ทำ
    สัญญาแล้ว และเรื่องรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ผู้รับเหมาได้เข้ามาทำสัญญาเป็นที่
    เรียบร้อยแล้วครับ เหลือเพียงขั้นตอนการลงงานครับ และเรื่องถนนบ้าน         
    ตำรวจสุชาติ เทศบาลได้เขาไปรังวัดเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้วหาก 
    มีเรื่องขัดแย้งกับระเบียบข้อกฎหมายจะต้องให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดอีก
    ครั้งครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   กองงานต่างๆมีเรื่องอภิปรายหรือนำเสนอเชิญครับ กองต่างๆ ใครมี
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ) เรื่องจะชี้แจงอีกเชิญ ครับ  
รองปลัดเทศบาลฯ   เรี ยน ป ระธาน สภ าฯที่ เค ารพ และสม าชิ ก สภ าเท ศบ าลทุ ก                    
(พันจ่าเอกอนุชา อารีรัมย์)  ท่าน กระผมพันจ่าเอกอนุชา  อารีรัมย์ รองปลัดเทศบาล การประสานต่างๆ
    ระหว่างหน่วยงานเทศบาลสามารถดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
    ได้หากดำเนินการเกินอำนาจเทศบาล เรื่องที่ 2 เรื่องการทำฝนหลวงหาก
    ภายในอาทิตย์หน้าฝนไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วงงานป้องกันจะดำเนินการขอฝน
    หลวงต่อไปครับ เรื่องที่ 3 เรื่องโครงการรณรงค์พิษสุนัขบ้าอยู่ในขั้นตอนการฉีด
    วัคซีนของอาสาสมัครฯและขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มี ส ม าชิ ก ส ภ าท่ าน ใด อภิ ป ร าย เพ่ิ ม เติ ม ห รื อ ไม่  (ไม่ มี ส ม าชิ ก ส ภ า                     
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  อภิปรายเพิ่มเติม)   

ที่ประชุม    -ไม่มี-   
ประธานสภาเทศบาลฯ    
(นายพีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ)  ในการประชุมในวันนี้ได้ครบถ้วนทุกข้อทุกวาระแล้ว ซึ่งถ้าหากไม่มีผู้ใด
   ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือชี้แจงเรื่องใดอีกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้
   ความร่วมมือมาประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชน 
   ในสมัยการประชุมนี้ก็คงสิ้นสุดลงเท่านี้ ถ้าหากมีการประชุมอะไรอีกก็จะมี
   หนังสือแจ้งทุกท่านมาร่วมประชุมอีกครั้งครับ 
ปิดประชุม                 เวลา 14.๓0  น. 
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  ลงชื่อ   ........สุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์.......    ผู้จดบันทึกการประชุม 

( นายสุระปรีชา  รัตนรุ่งโรจน์ ) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคาร ที ่30 พฤษภาคม 2566 แล้วถูกต้อง 

 

    ลงชื่อ ............ต๋อย  เตียงนิล........   ประธานกรรมการ    
                (นางต๋อย   เตียงนิล) 

 

    ลงชื่อ ..........ประนาด  สวัสดี.............   กรรมการ     
        (นางประนาด  สวัสดี) 

 

    ลงชื่อ ...........สมพิศ  จังอินทร์..............   กรรมการ    
         (นางสมพิศ   จังอินทร์) 

 

                  (ลงชื่อ) .............พีระพันธ์  จันทร์แจ่มภพ........ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง 

                                       (นายพีระพันธ์   จันทร์แจ่มภพ) 

              ......2..../ มิ.ย. /2566 

 


